



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้ง ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบต่อแทน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ประวัติ ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2512 สังกัดภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก สาขา วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. รับมอบงาน พร้อมแถลงนโยบายและเปิดแถลงข่าว



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 3) รับมอบงานจากรศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 2) พร้อมแถลงนโยบายและแถลงข่าวในการบริหารงานว่า

“จะทำงานในฐานะอธิการบดีอย่างเต็มที่ โดยจะบริหารทั้งงาน เงิน และคน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเก่าก่อนใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไป และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงาน 6 U คือ Green University, Digital University, Research University, Happiness University, Social Responsibility University และ World Class University สู่การเป็น KU SMART : Sincerity Morality Ability Responsibility Teamwork โดยประสานการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนจะเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปัญหาโลกร้อน การเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งต้องนำศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า นวัตกรรมใหม่ไม่คอยสนใจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตรวนศาสตร์ ซึ่งเป็นรากเหง้าของแผ่นดิน จึงต้องเร่งสร้างศาสตร์ให้อยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ให้ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องปรับตัวและน้อมนำศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินมาพัฒนาประเทศต่อไป”

นอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มก. การปรับโครงสร้าง มก. การเตรียมการสรรหาอธิการบดี นายกรัฐมนตรีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท ตลอดจนการได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภาพนักงานชุดใหม่ตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ภายใน 1 ปี หรือ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ด้วย